

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

QUỐC HỘI KHÓA XIII (2011 - 2016)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình dự kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII.

Ảnh tư liệu

Ngày 22/5/2011, lần đầu tiên cử tri cả nước đi bầu đồng thời đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cùng một ngày.

Quốc hội khóa XIII có 500 đại biểu. Trong đó, trung ương 33,4%, địa phương 66,6%, đại biểu tham gia lần đầu 66,6%.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa XIII tổ chức 11 kỳ họp. Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ này là đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Quốc hội khóa XIII tổ chức 11 kỳ họp. Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ này là đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ này không ngừng được tăng cường và đổi mới. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cấp thiết và nổi cộm của cuộc sống.

hướng bảo đảm dân chủ, công khai, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng. Cũng trong nhiệm kỳ, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Nhà nước được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội khóa XIII đánh dấu thành công vượt bậc trong hoạt động đối ngoại với việc Quốc hội đăng cai tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Thế giới (IPU 132) tại Hà Nội tháng 3/2015; Văn phòng Quốc hội đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao của Hiệp hội các Tổng thư ký của Nghị viện Thế giới.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã có nhiều cơ chế để cử tri có thể đóng góp ý kiến vào các quyết định của Quốc hội như đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, đăng tải dự thảo để cử tri đóng

góp ý kiến qua trang thông tin trực tuyến; có cơ chế đối thoại giữa cử tri và đại biểu Quốc hội; tăng cường số lượng các phiên họp của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 9 đại biểu. Đoàn đã tổ chức 52 buổi hội thảo với 405 ý kiến tham gia đóng góp vào 55 dự án luật; phát biểu 391 lượt ý kiến tại hội trường, tại tổ tham gia thảo luận về các dự án luật. Qua 11 kỳ họp, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã nghiên cứu và tham gia 122 ý kiến tại hội trường, tại tổ đóng góp vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quyết định những chủ trương, chính sách lớn để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quốc hội khóa XIII đánh dấu thành công vượt bậc trong hoạt động đối ngoại với việc Quốc hội đăng cai tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng Liên minh Thế giới (IPU 132) tại Hà Nội tháng 3/2015; Văn phòng Quốc hội đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao của Hiệp hội các Tổng thư ký của Nghị viện Thế giới. Đây là những sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử ngoại giao hết sức to lớn, góp phần khẳng định đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa với phương châm Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới.

Trong nhiệm kỳ, Quốc hội đã có nhiều cơ chế để cử tri có thể đóng góp ý kiến vào các quyết định của Quốc hội như đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri, đăng tải dự thảo để cử tri đóng

NGUYỄN MINH - ĐỖ HIỀN (tổng hợp)

TIỀN HẢI

Phát huy vai trò của mặt trận tham gia công tác bầu cử

Thời điểm này, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Xã Văn Trường hiện có 2.658 hộ với 9.153 nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo chiếm hơn 53% dân số. Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021, Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã đã tập trung làm tốt các bước chuẩn bị cho bầu cử.

Thời điểm này, MTTQ xã Phương Công cũng đang tập trung thực hiện tốt các nội dung mặt trận tham gia bầu cử. Công tác tuyên truyền về bầu cử được Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ông Đỗ Trực Tiếp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải chia sẻ: Huyện Tiên Hải có 45 ngôi chùa với gần 28.000 tín đồ Phật tử, 76 giáo xứ, giáo hội với trên 43.000 giáo dân. Ủy ban MTTQ huyện xác định tuyên truyền pháp luật về bầu cử giữ vai trò quan trọng, trong đó chú trọng tuyên truyền tới đồng bào có đạo. Cán bộ ủy ban MTTQ từ huyện tới cơ sở thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các vị chức sắc, chức việc thông tin liên quan tới bầu cử và nhận được sự ủng hộ, hỗ

trợ nhiệt tình của các chức sắc, chức việc, nhất là trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân. MTTQ huyện cũng đã tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; tổ chức 6 đoàn giám sát về bầu cử ở cơ sở. Qua giám sát, Ủy ban MTTQ huyện đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và hướng dẫn cơ sở giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức các hội nghị hiệp thương, lấy ý kiến nghị xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Thời gian tới, ban thường trực ủy ban MTTQ từ huyện tới cơ sở ở Tiên Hải sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử của mình, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động về bầu cử; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội và HĐND, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vận động cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày 23/5/2021, lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

TIẾN DAT



Tuyên truyền trực quan về bầu cử tại thị trấn Tiên Hải (Tiền Hải).

Chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng khi thời tiết chuyển mùa

Thời tiết chuyển từ xuân sang hè, mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút, vi khuẩn sinh sôi, phát triển, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như thủy đậu, tay chân miệng (TCM), bệnh về đường tiêu hóa... Hiện nay, số bệnh nhân mắc bệnh TCM đang gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có bệnh nhân đã tử vong, nếu không kịp thời phòng, chống có thể bùng phát thành dịch.

Bệnh nhân Nguyễn Thế Gia Huy, xã Dân Chủ (Hưng Hà) đến khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình và được yêu cầu nhập viện sau khi được chẩn đoán mắc bệnh TCM. Chị Trần Thị Vân Anh, mẹ Gia Huy cho biết: Ở nhà cháu có các triệu chứng sốt cao trên 39°C, tay chân có nhiều nốt ban đỏ, ngứa giết mình, ăn uống kém. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình nghi là bệnh TCM nên cho cháu đến Bệnh viện Nhi Thái Bình khám. Tại đây, các bác sĩ tư vấn nếu để lâu sẽ dẫn tới các biến chứng nguy hiểm nên cho cháu nhập viện. Qua 4 ngày điều trị cháu đã có những tiến triển tốt.

Bệnh TCM là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người và dễ gây thành dịch. Bệnh lây theo đường tiêu hóa hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng, nước bọt, chất dịch từ các nốt phỏng, chất nôn của người bệnh. Bệnh thường gặp và dễ lây ở trẻ nhỏ. Hiện nay, bệnh TCM đang có dấu hiệu gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội... Trước đây hiệu gia tăng của bệnh TCM, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2021.

Tại Thái Bình, số bệnh nhân mắc TCM cũng tăng trong những ngày gần đây. Nếu 3 tháng đầu năm, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình chỉ có 7 trường hợp nhập viện điều trị do mắc TCM thì từ ngày 1 - 14/4 đã có 22 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân nặng ở mức độ 2b, nhóm 2 (trẻ sốt cao trên 39°C, nhịp tim nhanh trên 150 lần/phút, ngủ giết mình 2 lần trong 30 phút...). Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Biểu hiện chính của bệnh TCM là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng phỏng nước ở các vị trí đặc biệt như

niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối. Bệnh có thể gây những biến chứng nguy hiểm như viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhiều cấp độ khác nhau, hầu hết ở mức độ 2a (sốt trên 2 ngày hoặc sốt trên 39°C kèm theo nôn, lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ...).

phòng bệnh, khi thấy trẻ có các triệu chứng của bệnh cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được kiểm tra, điều trị kịp thời; thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng; rửa sạch đồ chơi, vật dụng của trẻ, vệ sinh các vị trí tay nắm cửa, sàn nhà bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường để làm sạch bề mặt; thường xuyên cho trẻ ăn uống thức ăn bảo đảm vệ sinh, ăn chín uống sôi, có đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề

kháng, chống lại các tác nhân nhiễm bệnh. Đối với trẻ đã mắc bệnh, không cho trẻ đến trường học và các nơi tập trung đông người trong 10 - 14 ngày. Nếu trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, theo dõi và phát hiện sớm dấu hiệu nặng của bệnh. Một số dấu hiệu nặng khuyến cáo cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, đó là trẻ sốt trên 39°C, khó thở, thở nhanh,

giật mình, run rẩy tay chân, đi lại loạng choạng, có co giật, da nổi vân tím, và mồi mòi, tay chân lạnh... Đây là những dấu hiệu rất nguy hiểm của bệnh TCM. Hiện nay, thời tiết chuyển mùa từ xuân sang hè, ngoài bệnh TCM trẻ cũng dễ mắc các bệnh như viêm não, thủy đậu...; vì thế, các gia đình cần cần theo dõi, nếu trẻ có dấu hiệu bất thường cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.

Nhiều bệnh nhân bị tay chân miệng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

HOANG LANH